

“ขอขอบคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างมากที่ทำให้ทุนสนับสนุนเรื่องน้ำดื่มสะอาดทางโรงเรียนตั้งใจจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำและทำจุดเติมน้ำ 10 จุด กระจายไปทั่วโรงเรียนจะได้สะดวกในการใช้งาน”

ผอ.ดาววิทย์ พุทธิไสย โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211

โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร มีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อพังแคน หมู่ที่ 2, 15 และบ้านแสนพัน หมู่ที่ 6, 11, 14 และ 17 บนพื้นที่ 75 ไร่ทำให้โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน อ.กุสุมาลย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กวัยเตาะแตะ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 554 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 33 คน



นอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว โรงเรียนยังให้ความรู้ด้านอาชีพแก่นักเรียนด้วย ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพนักเรียนชุมชน โดยทำเครื่องประดับ ของประดับจากกะลามะพร้าว นอกจากนี้ยังมีโครงการอาหารกลางวันซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ได้แก่ การเลี้ยงปลา ซึ่งในโรงเรียนมีบ่อเลี้ยงปลาจำนวน 3 บ่อ เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลานวลจันทร์ เป็นต้น โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คอยดูแลรับผิดชอบในการเลี้ยง จับ และขายให้ลูกค้าซึ่งก็คือสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนนั่นเอง



“เวลาสูบล้างบ่อ เด็กๆจะสนุกมาก ขนาดผอ.ยังอยากลงไปจับปลากับพวกเด็กๆ เลย” นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 เล่าให้เราฟังด้วยใบหน้าระบายยิ้ม

สำหรับอาหารกลางวัน จะมีคุณครูคอยควบคุมรายการอาหารเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กนักเรียนจะได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารอย่างครบถ้วน

“เวลาจับปลา ต้องไปดูเมนูที่โรงอาหาร ผักก็เหมือนกัน จะตัดผักก็ต้องดูรายการอาหารที่คุณครูกำหนดไว้ให้ด้วย”

นอกจากเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะและเรียนรู้การบริหารจัดการบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนแล้วยังมีโครงการเลี้ยงไก่ และปลูกผัก ซึ่งเป็นรายได้ให้เด็กๆด้วยเช่นกัน

แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ก็ยังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพของน้ำซึ่งไม่สะอาดพอที่จะดื่มได้ เด็กนักเรียนต้องดื่มน้ำบาดาลจากก๊อกน้ำที่มีอยู่โรงเรียนหรือนำน้ำดื่มมาจากบ้าน

“ตอนนี้มีแท็งค์ใส่น้ำที่สูงจากบาดาล แล้วปล่อยมาที่ก๊อกนี้ ให้เด็กดื่มจากก๊อกโดยตรงช่วงแรกๆ สัก 3 ปีที่แล้วที่ผมเพิ่งมาเป็นผอ.ที่นี่ เด็กๆกินน้ำจากบ่อเลี้ยงปลานะ เชื่อกันว่า ส่วนมากเด็กจะถือน้ำเป็นขวดมาจากบ้าน เพราะพ่อแม่เป็นห่วง



“ไม่อยากให้กินน้ำในบ่อ..ก็มันไม่น่ากินนะนะ” ผอ.ดาวิทย์กล่าว “น้ำบาดาล โทษของมันก็คือนานวันเข้า มันจะจับเป็นก้อน เป็นนิ่วในไต แต่ในแง่เชื้อโรค มันจะไม่มีเชื้อโรค”



“ขอขอบคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างมากที่ให้ทุนสนับสนุนเรื่องน้ำดื่มสะอาด ทางโรงเรียนตั้งใจจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำและทำจุดดื่มน้ำ 10 จุด กระจายไปทั่วโรงเรียนจะได้สะดวกในการใช้งาน” ผอ.ดาววิทย์ อธิบายพร้อมพาไปดูโรงเรียนโดยรอบ

นอกจากปัญหาด้านน้ำดื่มแล้ว โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารไม้หลังเดิมที่มีอายุ 32 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด ใช้เป็นห้องเรียนของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2



“อาคารหลังนี้ตอนนี้ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันอันตราย จะบูรณะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มแล้ว ต้องสร้างหลังใหม่เลย” ผอ.ดาววิทย์กล่าว

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความต้องการในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าสำหรับใช้งาน 4 เครื่อง แต่ยังไม่ีสำหรับสอนให้แก่เด็กนักเรียนเลยสักเครื่อง